

สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ภายใต้การพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยการเข้าทำสัญญาเงินกู้กับบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“SINGER”) ในวงเงินไม่เกิน 6,100 ล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี ที่อัตราดอกเบี้ยเปรียบเทียบกับระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อประเภทลูกค้าชั้นดี (MLR) เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งบวกด้วยส่วนต่างร้อยละ 0.25 ต่อปี หรือต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงของ SINGER บวกด้วยส่วนต่างร้อยละ 0.25 ต่อปี แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า เพื่อเป็นวงเงินสำรองแก่บริษัทในการเบิกใช้เพื่อชำระหนี้เดิมที่มีอยู่ร่วมกับ SINGER ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าว จัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการเกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก SINGER ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 74.92 ของทุนชำระแล้ว โดยมีมูลค่าดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญารวมทั้งสิ้น 1,798.28 ล้านบาท อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อประเภทลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 7.12 ต่อปี) บวกส่วนต่างร้อยละ 0.25 ต่อปี รวมเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับรายการที่ร้อยละ 7.37 ต่อปี (เปรียบเทียบกับระหว่างต้นทุนทางการเงินของ SINGER ในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 5.725 ต่อปี บวกด้วยส่วนต่างร้อยละ 0.25 ต่อปี รวมเป็นร้อยละ 5.975 ต่อปี ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยจากธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งดังกล่าว) โดยมีมูลค่ารายการคิดเป็นร้อยละ 58.16 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (Net Tangible Asset – NTA) ที่ 3,091.99 ล้านบาท ตามงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งมีมูลค่ารายการมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ซึ่งบริษัทไม่มีการเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในช่วง 6 เดือนย้อนหลังนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการเกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์
2. ได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท
3. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวข้องกันต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมในครั้งนี้

4. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ
5. ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(1) สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าทำสัญญาเงินกู้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2567 โดยบริษัทจะทยอยเบิกเงินกู้ตามสัญญาดังกล่าวเพื่อเสริมสภาพคล่องและทดแทนภาระหนี้ที่จะครบกำหนดในปี 2568

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ให้กู้ : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“SINGER”)

ผู้กู้ : บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ความสัมพันธ์กับบริษัท : SINGER เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นจำนวน 2,449.998 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.92 ของทุนชำระแล้ว

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดังต่อไปนี้

ประเภทเงินกู้	เงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน
วงเงินการใช้สินเชื่อ	ไม่เกิน 6,100.00 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม:	เพื่อใช้รักษาสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือใช้เป็นวงเงินทดแทนภาระหนี้ของบริษัทในส่วนที่จะครบกำหนดในปี 2568 โดยบริษัทสามารถทยอยเบิกเงินกู้เพื่อทดแทนภาระหนี้เงินกู้เดิมได้เท่านั้น
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Float rate) อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อประเภทลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บวกส่วนต่างร้อยละ 0.25 ต่อปี หรือ ต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงของ SINGER บวกส่วนต่างร้อยละ 0.25 ต่อปี แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า

<p>ระยะเวลาการเบิกใช้สินเชื่อ (Drawdown Period)</p>	<p>ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัท มีสิทธิขอเบิกใช้สินเชื่อได้หลายครั้ง ทั้งนี้การเบิกใช้สินเชื่อแต่ละครั้ง จะเกิดขึ้นเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หนี้เดิมที่บริษัทมีต่อ SINGER ถึงกำหนดชำระ และ 2. บริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ <p>หากมีวงเงินคงเหลือที่ยังไม่เบิก ผู้ให้กู้จะยกเลิกวงเงินคงเหลือโดยอัตโนมัติ</p>
<p>ระยะเวลาการกู้ยืม</p>	<p>ไม่ว่าบริษัทจะเบิกใช้สินเชื่อเมื่อใดก็ตาม บริษัทต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดภายในธันวาคม 2571</p>
<p>การชำระคืน</p>	<p>ชำระดอกเบี้ยในวันทำการสุดท้ายของเดือน และชำระเงินต้นเมื่อครบกำหนด ทั้งนี้หากบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกิน บริษัทสามารถชำระคืนได้ก่อนกำหนดโดยไม่มีค่าธรรมเนียม</p>
<p>ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (Prepayment Fee)</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>หลักประกัน</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>เงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>เงื่อนไขที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>การรับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้อาจไม่มีเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม และไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นเนื่องจากบริษัทไม่ได้ให้หลักประกันใดๆ กับผู้ให้กู้และไม่มีข้อจำกัดการจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตามบริษัทจะมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินในครั้งนี้อาจมี</p>

ในการนำเสนออนุมัติรายการต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ บริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการดังนี้

1. กำหนดข้อตกลง รายละเอียด เงื่อนไขสำหรับธุรกรรมรับความช่วยเหลือทางการเงิน และกระทำการใดอันเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ
 2. ลงนามในสัญญาและ/หรือ เอกสารสำหรับธุรกรรมรับความช่วยเหลือทางการเงิน และเอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สัญญาและหรือเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม
- 4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน**
- มูลค่าของรายการจะพิจารณาจากดอกเบี้ยที่บริษัทจะเกิดขึ้นตลอดอายุสัญญา โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง วงเงินไม่เกิน 6,100 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี จะมีมูลค่าของรายการ

เท่ากับ 1,798.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.16 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (Net Tangible Asset – NTA) ตามงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท

รายละเอียด	หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	13,755.10
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ¹	47.36
หนี้สินรวม	10,615.75
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	3,091.99
มูลค่าสิ่งตอบแทน	1,798.28
ขนาดรายการ (ร้อยละ)	58.16
ขนาดรายการ 6 เดือนย้อนหลัง	-
รวมขนาดรายการ	58.16

หมายเหตุ ¹ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
ข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 งบการเงินที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี

ตารางคำนวณมูลค่าสิ่งตอบแทน	
วงเงินกู้ (ล้านบาท)	6,100
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) ¹	7.37
ระยะเวลา (ปี) ²	4
มูลค่าสิ่งตอบแทนตลอดอายุสัญญา (ล้านบาท)	1,798.28

หมายเหตุ: ¹อัตราดอกเบี้ยในการคำนวณมูลค่าสิ่งตอบแทนอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 7.12 บวกส่วนเพิ่มร้อยละ 0.25 รวมเท่ากับร้อยละ 7.37

²ระยะเวลา 4 ปี อ้างอิงจาก ระยะเวลาการเบิกใช้สินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 จนถึงวันกำหนดชำระคืนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2571

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัท ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมในครั้งนี้

3. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ
4. ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการทำรายการระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งนับเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

เมื่อพิจารณาคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทจึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพร้อมเปิดเผยสารสนเทศการที่เกี่ยวข้องต่อการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกัน	ตำแหน่งในบริษัท
นายนาธิป วิรุพท์ชาตะพันธ์	กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 คน โดยกรรมการดังกล่าวในรายชื่อข้างต้น ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิในการออกเสียงในวาระนี้

7. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

เนื่องจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ตามประกาศรายการเกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทจึงต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำรายการ) ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็น และมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สรุปได้ดังนี้

เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจการให้สินเชื่อโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต มีอัตราผลตอบแทนในระดับสูง รวมทั้งเพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ การเข้าทำสัญญาเงินกู้ในครั้งนี้ เป็นการขอวงเงินสำรองเพื่อใช้ทดแทนการชำระคืนเงินกู้ที่บริษัทจะครบกำหนดในปี 2568 ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องใน

การดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในสัญญาจะอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินของผู้ให้กู้บวกส่วนต่างร้อยละ 0.25 หรืออัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 4 แห่ง ประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บวกส่วนต่างร้อยละ 0.25 ต่อปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีความเหมาะสมสามารถเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด

อีกทั้งเงื่อนไขในการเข้าทำรายการมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยหลักการที่กำหนดให้บริษัทสามารถชำระคืนต้นได้ก่อนกำหนดโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (Prepayment Fee) จะช่วยเพิ่มโอกาสให้บริษัทลดภาระหนี้เงินกู้ได้เร็วกว่าที่กำหนดในกรณีที่บริษัทมีกระแสเงินสดคงเหลือ

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2567 จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการ

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

(2) สารสนเทศอื่นๆ

1. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้รับระบุไว้ในสารสนเทศนี้ และในเอกสารอื่นที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องมี หรือต้องระบุไว้ ตลอดจนไม่มีข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดอันเป็นสาระสำคัญ

2. ข้อมูลบริษัทและการดำเนินธุรกิจโดยสรุป

ข้อมูลเบื้องต้นบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท : บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการทางการเงินที่มีใช้สถาบันการเงิน โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งให้บริการ (1) สินเชื่อเช่าซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์และเครื่องจักร (2) สินเชื่อรถทำเงิน (สินเชื่อประเภทให้เช่าซื้อรถยนต์แบบโอนกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียน และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน) (3) สินเชื่อสวัสดิการ (Debt Consolidation) (4) สินเชื่อผ่อนทองออนไลน์ (Click2Gold) และ (5) สินเชื่อเงินให้กู้ยืมประเภทอื่น เช่น เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อสินค้า เป็นต้น ภายใต้ชื่อ เอสจี แคปปิตอล

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107564000383

- ที่ตั้งบริษัท : อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 20 เลขที่ 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
- ทุนจดทะเบียน : 3,270,000,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2567)
- ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 3,270,000,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2567)

3. รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

รายชื่อคณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายอโณทัย ศรีเตี้ยเพชร	กรรมการผู้จัดการ
2	นางสาวจตุพร คงหุ่น	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
3	นายนพดล แสงประทุม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบริหารงานขาย
4	นางสาวนาตยา อุปมาอำ	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการและพิจารณาสินเชื่อ

ที่มา: แบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1 One report)

โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ¹	2,449,998,000	74.92
2	บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ²	145,798,585	4.46
3	บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ³	71,966,133	2.20
4	นาย ณัฐภณ นิธิรัตน์กุล	20,000,000	0.61
5	นาย กอบพงษ์ พรหมปัญญา	19,163,500	0.59
6	นาย ทรงยศ เอื้อวัฒนา	15,000,000	0.46
7	นาย จิตติพร จันทรักษ์	13,500,000	0.41
8	นาย อานนท์ ไพจิตรโรจนา	12,600,068	0.39
9	นาย เซาว์ การะ	12,210,000	0.37
10	นาง วิไล จิรอิทธิวรรณ	11,888,400	0.36
11	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	497,875,314	15.23
	รวม	3,270,000,000	100.00

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ:

¹ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ²	208,871,053	25.20
2. บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ³	196,889,196	23.75
3. นาย เซาร์ว การะ	19,702,017	2.38
4. น.ส. กุลิสรา การะ	17,854,300	2.15
5. บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	13,890,000	1.68
6. นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย	12,950,000	1.56
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	11,634,275	1.40
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	9,930,610	1.20
9. นาย ณะสิน พิพัฒน์กิตติกุล	8,600,000	1.04
10. นาย ดิเรก ตาครุ	7,218,878	0.87

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

² บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (JMART) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท วี จี โอ จำกัด (มหาชน) ⁴	199,161,600	13.66
2. นาย อติศักดิ์ สุขุมวิทยา	188,088,916	12.90
3. บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ³	148,861,318	10.210
4. นาย เอกชัย สุขุมวิทยา	122,389,718	8.40
5. น.ส. จุฬามาศ สุขุมวิทยา	79,633,277	5.46
6. น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌา	57,117,454	3.92
7. นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย	33,170,000	2.28
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	32,980,182	2.26
9. นาย พีรนาถ โชควัฒนา	28,916,985	1.98
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	17,826,400	1.22

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

³ บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (RABBIT) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567 มีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. เมธา จำกัด	1,380,000,000	19.87
2. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ⁵	584,916,952	8.42
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	426,410,051	6.14
4. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ	250,000,000	3.60
5. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT	62,421,381	0.90
6. นาย ไชยยันต์ ชากรกุล	59,264,896	0.85
7. CGS International Securities Hong Kong Limited.	47,029,700	0.68
8. นาย น้ำ ชลสายพันธ์	42,004,111	0.60
9. นาย เต๋นด๋นัย หุตะจู่ทะ	39,410,000	0.57

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
10. นาย เณศรีรัฐฯ พงษ์นฤสรณ์	38,000,000	0.55

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

¹⁴ บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) (VGI) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2567 มีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ¹⁵	6,391,656,950	57.10
2. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	935,966,761	8.36
3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. เมธา จำกัด	451,104,742	4.03
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	379,701,465	3.39
5. CGS International Securities Hong Kong Limited.	312,139,040	2.79
6. นาย ทวีจักร จุฬางกูร	210,766,806	1.88
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	188,326,381	1.68
8. UBS AG HONG KONG BRANCH	155,133,550	1.39
9. นาย นเรศ งามอภิชน	97,000,000	0.87
10. นาย ศิริ กาญจนพาสณ์	67,886,000	0.61

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

¹⁵ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567 มีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นาย ศิริ กาญจนพาสณ์	4,160,394,752	31.60
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,333,719,226	10.13
3. นาย กวิน กาญจนพาสณ์	745,664,295	5.66
4. สำนักงานประกันสังคม	421,746,300	3.20
5. บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด	400,818,000	3.04
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	293,758,645	2.23
7. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	239,461,128	1.82
8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	185,899,100	1.41
9. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	145,841,400	1.11
10. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH	100,100,000	0.76

4. รายการระหว่างกันสำหรับปี 2566 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2567

4.1. บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทถือหุ้นร้อยละ 74.92 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	งวด 3 เดือนแรก ของปี 2567		
1. บริษัทซื้อสินค้าจาก SINGER เพื่อใช้ในประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ				
- ซื้อสินค้า	398.34	72.71	รายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ และสินค้าอื่นที่ SINGER เป็นผู้จัดจำหน่าย โดยการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ ผู้ให้สินเชื่อเช่าซื้อจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน จึงต้องมีกระบวนการซื้อสินค้าจาก SINGER เพื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าและจัดทำสัญญาเช่าซื้อในลำดับถัดไป	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสม เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับที่ SINGER ขายให้กับบุคคลภายนอก
- เจ้าหนี้การค้า	69.70	64.50		
- ลูกหนี้อื่น	3.56	4.12		
2. ค่านายหน้า				
- ค่านายหน้าขายสินค้า	-	0.05	รายการดังกล่าวเป็นการแนะนำลูกค้าเพื่อมาสมัครสินเชื่อรถทำเงิน โดย SINGER จะได้รับค่านายหน้าจากการขายสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติและลูกค้ารับวงเงินสินเชื่อแล้วเท่านั้น	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- เจ้าหนี้อื่น	-	0.03		
3. รายได้เงินอุดหนุนจาก SINGER				
- เจ้าหนี้อื่น (รายได้รอตัดบัญชี)	2.18	1.53	รายการดังกล่าวเป็นรายได้เงินอุดหนุนค่าดอกเบี้ยจาก SINGER ซึ่งเกิดจากข้อตกลงร่วมกันในอดีต ซึ่งปัจจุบันไม่มีรายการดังกล่าว ทั้งนี้ รายการที่ปรากฏในงบการเงินเป็นรายการเงินอุดหนุนที่ทยอยรับรู้ตามงวดการผ่อนชำระของสัญญาสินเชื่อ โดยในปี 2566 ไม่มีรายการเงินสตรับจากรายได้เงินอุดหนุน	รายการดังกล่าวเป็นรายการเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจระหว่างกันของบริษัทและ SINGER ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของการทำธุรกิจสินเชื่อ ซึ่งทั้งสองบริษัทได้มีการตกลงร่วมกัน และได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของทั้งบริษัท โดยให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองบริษัท
4. ค่าบริการติดตามค้างงวด				
- ค่าบริการติดตามค้างงวด	10.30	1.21	เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จัดจำหน่ายโดย SINGER ซึ่งมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบ	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากพนักงานขายของ SINGER มีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและมีความ
- เจ้าหนี้อื่น	2.31	0.82		

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	งวด 3 เดือนแรก ของปี 2567		
			ทางตรง ผ่านพนักงานขายที่เป็นมืออาชีพของ SINGER ที่เข้าใจความต้องการของลูกค้า มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ มีความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ดังนั้น จึงได้ติดตามทวงถามค้างวดและยอดค้างชำระจากลูกค้า โดยบริษัท จ่ายค่าบริการติดตามหนี้ให้ SINGER สำหรับการให้บริการเก็บหนี้จากลูกหนี้ของบริษัท โดยคิดค่าบริการตามอัตราที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท และ SINGER โดยอัตราค่าบริการเท่ากับ 1 – 10% โดยพิจารณาจาก ปริมาณลูกค้าที่ต้องเรียกเก็บ และความสามารถในการเก็บชำระหนี้ ซึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าวใกล้เคียงกับที่จ่ายให้กับบริษัทอื่น	เข้าใจในสินค้าและความต้องการของลูกค้า จึงมีความสะดวกคล่องตัวในการเก็บค่างวดของลูกหนี้ ประกอบกับอัตราค่าบริการได้สร้างแรงจูงใจให้พนักงานเพื่อยกระดับคุณภาพงานติดตามทวงถามหนี้
5. ค่าบริหารจัดการ				
- ค่าบริหารจัดการ	12.00	2.76	ที่ผ่านมา บริษัทฯจ้าง SINGER ในการให้บริการด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ บุคลากรฝ่ายบริหาร บุคลากรฝ่ายสนับสนุน การให้คำปรึกษา และระบบสารสนเทศ โดยอัตราค่าบริการจะอิงจากค่าใช้จ่ายจริงและใช้วิธีการปันส่วน (Pro Rata Basis) เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงของแต่ละบริษัท ซึ่งได้มีการทบทวนขอบเขตการให้บริการและอัตราการค่าบริการระหว่างกันในทุกปี	การใช้ทรัพยากรรวมถึงบุคลากรบางส่วนร่วมกัน ทำให้เกิดการประหยัดต้นทุนจากการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) รวมถึงมีความเห็นว่าการจัดสรรต้นทุนการให้บริการให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงตามหลักเกณฑ์การปันส่วน (Pro Rata Basis) เหมาะสม และเห็นว่าอัตราค่าบริการมีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขเป็นปกติทางการค้า
- เจ้าหน้าที่ค่าบริการจัดการ	2.14	2.95		
6. ค่าใช้จ่ายอื่น				
- ซื้อสินค้าจาก SINGER	0.76		บริษัทซื้อสินค้าจาก SINGER เพื่อมอบให้กับลูกค้า	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- เจ้าหน้าที่อื่น	0.24		- พนักงานที่มีอายุงานตามที่กำหนดและพนักงานที่เกษียณอายุเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนการทำงานมายาวนานกับบริษัทและเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร และซื้อเพื่อใช้ในการบริจาคเช่น บริจาคให้กับโรงเรียน เพื่อเป็นอีกช่องทางในการ	

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	งวด 3 เดือนแรก ของปี 2567		
			สร้างแบรนด์ของบริษัท โดยราคาซื้อขายเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	
7. ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการ รวมค่า สาธารณูปโภค - ค่าใช้จ่ายอื่น - เจ้าหนี้อื่น	2.80 1.68	0.01 0.09	รายการดังกล่าวเกิดจากบริษัทเช่าใช้พื้นที่ของ SINGER เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำงาน ดังนี้ (1) เป็นพื้นที่สำนักงานย่อยของรถทำเงิน เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการทำงานและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้า (2) คลังเก็บสินค้ายัดคีน (3) พื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานแผนกสินเชื่อ รวมแล้วเป็นจำนวน 16 แห่ง โดยลดจากปีก่อน 6 แห่ง หลักๆ มาจากการลดพื้นที่สำนักงานย่อยของรถทำเงินเนื่องจากการรวบรวมพื้นที่การทำงานให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อัตราค่าเช่าในกรณีนี้พื้นที่เช่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ SINGER อัตราค่าเช่าจะเทียบเคียงกับพื้นที่เช่าของบุคคลในบริเวณใกล้เคียง ส่วนกรณีของพื้นที่ช่วง อัตราค่าเช่าจะมาจากการปันส่วนตามพื้นที่ที่ใช้จริง ทั้งสองกรณีจะบวกเพิ่มร้อยละ 15 สำหรับค่าบริการส่วนกลางเช่น ค่าบริการทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย บริการที่จอดรถยนต์ เป็นต้น ส่วนค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นจริงบริษัทจะจ่ายตามสัดส่วนการเช่าใช้พื้นที่	การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทำให้เกิดการประหยัดต้นทุนจากการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) รวมถึงมีความเห็นว่าการจัดสรรต้นทุนการให้บริการให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงตามหลักเกณฑ์การปันส่วน (Pro Rata Basis) จึงถือเป็นรายการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
8. ต้นทุนทางการเงิน - เงินกู้ยืมระยะยาว - ดอกเบี้ยจ่าย	10,072.67 591.01	10,372.67 146.98	รายการดังกล่าวเกิดจากการกู้ยืมจาก SINGER เนื่องจาก SINGER เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้	รายการกู้ยืมระหว่างกันของบริษัทมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	งวด 3 เดือนแรก ของปี 2567		
			หลากหลายกว่าบริษัท ซึ่งรวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ บริษัทจึงกู้ยืมเงินจาก SINGER ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เพื่อใช้สนับสนุนการปล่อยสินเชื่อของบริษัท ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมกับ SINGER โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของ SINGER ผ่านการระดมทุนจากการออกหุ้นกู้เฉลี่ย บวกด้วยส่วนเพิ่มร้อยละ 0.25 เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ของ SINGER	
9. รายได้ค่าความเสียหาย - รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น	1.95 0.97	0.97	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองบริษัทเพื่อปกป้องความเสียหายอันเกิดจากการบกพร่องในการปฏิบัติงานและ/หรือการทุจริตของพนักงาน ถ้าบริษัทได้ตรวจสอบว่าสัญญาสินเชื่อที่เกิดจากพนักงานของ SINGER สร้างความเสียหายเช่น ลูกค้าปฏิเสธสัญญาและตรวจพบว่าเป็นความตั้งใจประพฤตผิดของพนักงานของ SINGER บริษัทสามารถเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ โดย SINGER จะเรียกร้องความเสียหายจากพนักงานเป็นขั้นตอนต่อไป ซึ่งอัตราเรียกเก็บเป็นไปตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง	รายการดังกล่าวเป็นรายการสมเหตุสมผลและเป็นแผนกเช่นเดียวกับการค้าปกติ และเป็นรายการที่ทำเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
10. รายได้ส่งเสริมการขาย - รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น - รายได้ค้างรับ	4.58 3.16 1.63		รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ SINGER ให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย - สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของ SINGER โดย - บริษัทต้องจัดหาบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดการขายที่ตอบสนองลูกค้าด้วยความรวดเร็ว โดยเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งไม่ส่งผลเสียหายใดๆ แก่บริษัท	รายการดังกล่าวเป็นรายการเพื่อสนับสนุนการค้าในธุรกิจระหว่างสองบริษัท โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่เหมาะสม และไม่สร้างความเสียหายให้แก่บริษัท

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	งวด 3 เดือนแรก ของปี 2567		
			และจากข้อตกลงทั้งสองบริษัทต้องร่วมกันควบคุมคุณภาพสินเชื่อ หากแนวโน้มอัตราหนี้เสียสูงขึ้น ทั้งสองบริษัทต้องเข้าหารือและพิจารณาร่วมกัน และสามารถยุติโครงการได้ โดยข้อตกลงดังกล่าวจัดทำขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ปี 2566	
11. เงินชำระสินเชื่อผ่านตู้เติมเงินของ SINGER - ลูกหนี้อื่น	0.29	0.23	รายการดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ได้รับจริงจากลูกค้าของบริษัทที่ทำการจ่ายค่างวดสินเชื่อผ่านตู้เก็บเงินของ SINGER ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าชำระค่างวด	รายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป ซึ่งไม่ได้ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์แต่อย่างใด
12. รายได้ค่าบริการระบบ SG Tracking - รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น	- -	0.03 0.03	รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อใช้ในการติดตามการทำงานของพนักงานขาย ซึ่งทาง SINGER ได้ขอใช้ระบบดังกล่าว โดยบริษัทคิดค่าธรรมเนียมจากจำนวนผู้ใช้งานระบบ	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

4.2. บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำกัด (“SGB”) เป็นบริษัทย่อยของ SINGER และมีกรรมกรร่วมกัน

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	งวด 3 เดือนแรก ของปี 2567		
<p>1. รายได้ค่านายหน้าจากการขายประกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่านายหน้า - รายได้ค่ารับ - ลูกหนี้อื่น 	<p>19.58</p> <p>5.88</p> <p>0.04</p>	<p>5.85</p> <p>4.71</p> <p>2.50</p>	<p>รายการดังกล่าว เกิดจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์กรรมกรประกันภัยให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการสินเชื่อของบริษัท ครอบคลุมถึงประกันภัยรถยนต์และประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เพื่อลดความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าผู้ใช้บริการสินเชื่อ ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อรถหลักประกัน หรือเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่ทำให้ผู้ขอสินเชื่อทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต บริษัททำหน้าที่เป็นช่องทางในการหาลูกค้าเพื่อทำประกันภัย และ SGB เป็นผู้ถือใบอนุญาตตัวแทนการขายประกันและประสานงานกับบริษัทประกันภัย โดยบริษัทจะได้รับส่วนแบ่งค่านายหน้าจาก SGB ตามขอบเขตการทำงานและเป้าหมายที่ตั้งร่วมกัน</p> <p>อัตราส่วนแบ่งจะถูกทบทวนร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องต่อเป้าหมายและขอบเขตการทำงานในแต่ละปี</p>	<p>รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล สะท้อนการบริการที่เกิดขึ้นจริง และเป็นประโยชน์กับบริษัท</p>

4.3. บริษัท เอสจี เซอร์วิสเซส จำกัด (“SGS”) เป็นบริษัทย่อยของ SINGER และมีกรรมกรร่วมกัน

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	งวด 3 เดือนแรก ของปี 2567		
1. รายการเช่าสถานที่กับ SGS - ค่าใช้จ่ายอื่น	0.48	0.01	บริษัทมีการเช่าใช้พื้นที่บางส่วนของอาคาร คลังสินค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจาก SGS ในลักษณะของการเช่าช่วง เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของแผนกติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ โดยคิดราคาเช่าพื้นที่จากการปันส่วนต้นทุน ค่าเช่าของ SGS ด้วยสัดส่วนการใช้พื้นที่จริงของบริษัท และบวกค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มร้อยละ 15 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ภายในพื้นที่ เช่น ค่าบริการทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย บริการที่จอดรถยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจะต้องชำระค่าสาธารณูปโภค โดยปันส่วนจากใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นจริงตามสัดส่วนการใช้พื้นที่	การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทำให้เกิดการประหยัด ต้นทุนจากการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) รวมถึงมีความเห็นว่าการจัดสรรต้นทุน การให้บริการให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงตาม หลักเกณฑ์การปันส่วน (Pro Rata Basis) จึงถือเป็นรายการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ บริษัท
2. ค่าบริการพื้นที่ ค่าบริการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ - ค่าใช้จ่ายอื่น - เจ้าหนี้อื่น	0.29 0.09	- -	บริษัทได้ใช้บริการในการดูแล ซ่อมแซม เครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงสินค้าที่บริษัทได้ยึดคืนจากลูกค้าเพื่อให้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ของบริษัทสามารถใช้งานได้ ซึ่งอัตราค่าบริการ เป็นไปตามราคาตลาด	รายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และอัตราค่าบริการเป็นไปตามตลาด
3. ค่าบริการด้านบุคลากรและ สนับสนุนบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ - รายได้อื่น - ลูกหนี้อื่น	- -	0.26 0.28	บริษัทให้บริการเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แก่ SGS สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมอ้างอิงจาก ต้นทุนจริงและปันส่วนตามเปอร์เซ็นต์การ ทำงานที่ทำงานให้กับผู้ใช้บริการและบวกส่วน เพิ่มในส่วนค่าดำเนินการร้อยละ 5	รายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และอัตราค่าบริการเป็นไปตามตลาด

4.4. บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“JMART”) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท โดย JMART ถือหุ้นใน SINGER ร้อยละ 25.20 ของทุนที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมด และเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงโดยถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 4.46 ของทุนที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมด

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	งวด 3 เดือนแรก ของปี 2567		
1. ค่าบริการ - ค่าใช้จ่ายอื่น	1.54	0.22	บริษัทได้ว่าจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท โดยค่าธรรมเนียมวิชาชีพดังกล่าวเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับการว่าจ้างบริษัทอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการจ้างทั่วไป โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

4.5. บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) (“JMT”) เป็นบริษัทย่อยของ JMART

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	งวด 3 เดือนแรก ของปี 2567		
1. รายได้จากการขายลูกหนี้ - รายได้จากการโอนขายสิทธิเรียกร้องลูกหนี้ - ลูกหนี้อื่น	110.31 61.75	0.70 4.25	บริษัทให้บริการสินเชื่อเงินให้กู้ยืมและสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อ จึงเกิดเป็นลูกหนี้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-performing loan) เพื่อเรียกคืนกระแสเงินสดจากสินเชื่อดังกล่าว และบริหารคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทจึงมีการจำหน่ายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้ตามสัญญาสินเชื่อ ผ่านวิธีการประมูลลูกหนี้ด้อยคุณภาพ โดยในการประมูล บริษัทจะส่งหนังสือเชิญผู้ประกอบการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 ราย เพื่อเข้ามาทำการประมูล	รายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของผู้ประกอบการสินเชื่อ
2. ค่าบริการติดตามหนี้ - ค่าบริการติดตามหนี้	18.33	0.52	บริษัทให้บริการสินเชื่อเงินให้กู้ยืมและสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถเรียกเก็บ	รายการดังกล่าวเป็นรายการตามลักษณะธุรกิจทั่วไปของบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ ซึ่ง

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	งวด 3 เดือนแรก ของปี 2567		
<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายอื่น 	1.25	1.34	<p>ค่างวดได้ตามกำหนดชำระ และในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดเก็บหนี้ได้ตามกำหนดชำระและมีลูกหนี้ที่ค้างชำระเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลต่อการจัดสถานะของลูกหนี้และการตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และอาจเกิดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มเติมกรณีที่เกิดการฟ้องร้องหรือดำเนินการทางกฎหมาย</p> <p>บริษัทจึงใช้บริการติดตามทวงถามหนี้สำหรับหนี้ที่เกินกำหนดชำระ การเข้าครอบครองทรัพย์สิน ฟ้องร้องดำเนินคดี สืบทรัพย์สินและบังคับคดี จากผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) โดยมี JMT เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาความสามารถของผู้ให้บริการทุกราย และจัดสรรพอร์ตสินเชื่อให้ผู้บริการแต่ละราย เพื่อติดตามหนี้ ตามความชำนาญ ความเหมาะสมของราคา และข้อเสนอที่ดีที่สุดของผู้ให้บริการแต่ละราย</p> <p>อย่างไรก็ตามบริษัทได้ทำการวัดประสิทธิภาพการทำงาน (KPI) ของ JMT และผู้ให้บริการรายอื่นอย่างสม่ำเสมอ และถ้าผลการดำเนินงานไม่เป็นที่น่าพอใจ บริษัทสามารถยกเลิกการว่าจ้าง และให้บริษัทอื่นที่มีผลการทำงานที่ดีกว่า ดำเนินการแทน อัตราค่าจ้างในการติดตามหนี้เป็นอัตราเช่นเดียวกับอัตราที่</p>	<p>กระบวนการติดตามทวงหนี้ กลับเข้าครอบครองทรัพย์สิน ฟ้องร้องดำเนินคดี สืบทรัพย์สิน และบังคับคดี เป็นกระบวนการที่จำเป็นต่อธุรกิจ ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการบริหารหนี้ และลดความเสียหายจากการผิดนัดชำระหนี้ โดยอัตราค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย และอยู่บนหลักเกณฑ์ของราคาตลาด และมีการกำหนดการวัดประสิทธิภาพการทำงาน และสามารถยกเลิกการว่าจ้างได้ถ้าประสิทธิภาพการทำงานไม่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นการกระทำที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท</p>

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	งวด 3 เดือนแรก ของปี 2567		
			ให้กับบริษัทอื่น ส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินการทางกฎหมายเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บตามจริงเช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมเอกสารต่างๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงตามที่หน่วยงานราชการเรียกเก็บ	
3. ค่านายหน้าโครงการสินเชื่อรถทำเงิน - ค่าใช้จ่ายอื่น	0.04	0.02	<p>บริษัทได้มีข้อตกลงร่วมกับ JMT ในโครงการสินเชื่อรถทำเงิน โดย JMT จะทำการจัดหาลูกค้า ทำการเสนอขายสินเชื่อ ประสานงานกับฝ่ายพิจารณาสินเชื่อ รวมทั้งจัดเก็บเอกสารจากลูกค้าเพื่อนำส่งบริษัท JMT จะได้รับค่านายหน้าจากการขายสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ และลูกค้ารับวงเงินสินเชื่อแล้วเท่านั้น</p> <p>ในการพิจารณาอัตราค่านายหน้าที่จ่ายให้ JMT ทางบริษัทได้เปรียบเทียบกับรายการขายปกติที่บริษัทได้มีการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ตัวแทนขายและพนักงานขาย เช่นค่านายหน้าตัวแทนที่แนะนำลูกค้า ค่านายหน้าให้กับพนักงานขายที่ทำหน้าที่ติดต่อลูกค้า ตรวจสอบรถ ประสานงานกับฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ จัดเก็บเอกสารจากลูกค้า รวมถึงเงินเดือนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายให้กับพนักงานขาย ซึ่งเปรียบเทียบกับแล้วไม่มีความแตกต่างกับอัตราค่านายหน้าที่จ่ายให้ JMT</p>	รายการดังกล่าวถือเป็นช่องทางหนึ่งในการหาลูกค้าของบริษัท อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่เหมาะสม

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	งวด 3 เดือนแรก ของปี 2567		
4. ค่าบริการใช้โปรแกรมตรวจสอบ ประเมินสถานะลูกค้า			ค่าบริการใช้โปรแกรมตรวจสอบประเมินสถานะ ลูกค้าหรือข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ	รายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และอัตราค่าบริการเป็นไปตามตลาด
- ค่าใช้จ่ายอื่น	-	0.15		
- เจ้าหนี้อื่น	-	0.11		

4.6. บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด (“JMB”) เป็นบริษัทย่อยของ JMART

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	งวด 3 เดือนแรก ของปี 2567		
1. บริษัทซื้อสินค้าจาก JMB เพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่า ซื้อ	29.78	15.43	รายการดังกล่าวเกิดจากบริษัทให้บริการสินเชื่อ เช่าซื้อโทรศัพท์มือถือของ JMB โดยบริษัท ส่งซื้อสินค้าจาก JMB เพื่อให้บริการสินเชื่อเช่า ซื้อโทรศัพท์มือถือ โดยสินค้าโทรศัพท์มือถือ ดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อ สินค้าโทรศัพท์มือถือผ่านการเข้าถึง ประสานงาน และจัดเก็บเอกสารโดย JMB ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการซื้อขายโทรศัพท์กับ JMB โดย กำหนดให้ซื้อ/ขายในราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ ทำการซื้อขายสินค้าโทรศัพท์มือถือ	รายการดังกล่าวเป็นรูปแบบของการประกอบ ธุรกิจสินเชื่อที่ต้องมีกระบวนการซื้อสินค้าเพื่อ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และเป็นการซื้อสินค้าใน ราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่ทำการซื้อสินค้า โทรศัพท์มือถือ จึงเป็นรายการที่มีความ สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- ซื้อสินค้า	4.67	3.79		
- เจ้าหนี้การค้า				

4.7. บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“JMI”) เป็นบริษัทย่อยของ JMT

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	งวด 3 เดือนแรก ของปี 2567		
1. ค่าเบี้ยประกันภัย			บริษัทได้ทำประกันภัยเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และ ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและ	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็น ประโยชน์ต่อบริษัท
- ค่าใช้จ่ายอื่น	0.29	0.06		
- ลูกหนี้อื่น	0.16	0.10		

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	งวด 3 เดือนแรก ของปี 2567		
			เจ้าหน้าที่กับ JMI ซึ่งราคาเป็นไปตามที่บริษัท ประกันทำกับบุคคลอื่น	

4.8. บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด (“JVC”) เป็นบริษัทย่อยของ JMART

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	งวด 3 เดือนแรก ของปี 2567		
1. ค่าพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ - ซื้อมินิพีซีไม่มีตัวตน - เจ้าหนี่อื่น	2.11 -	1.31 0.87	บริษัทได้ว่าจ้าง JVC ในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ส่วนใหญ่มาจากการพัฒนาระบบ SG Tracking สำหรับบริหารการติดตามหนี้ของพนักงาน ติดตามหนี้ภาคสนาม สามารถเก็บที่อยู่ของ ลูกค้าในระบบได้อย่างแม่นยำ (ละติจูด ลองติ จูด) และทำให้สามารถทราบการเดินทางของ พนักงานภาคสนาม เพื่อติดตามการทำงานและ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของพนักงาน ติดตามหนี้ภาคสนาม ซึ่งรายการดังกล่าว การ จัดซื้อจัดจ้าง มีการเปรียบเทียบราคาตาม เงื่อนไขปกติของบริษัท และราคาจะหว่างกัน เป็นไปตามราคาตลาด	รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นราคาที่สมเหตุสมผล
2. ค่าบริการบำรุงรักษาระบบ - ค่าใช้จ่ายอื่น - เจ้าหนี่อื่น	0.11 0.07	0.01 0.02	บริษัทได้ว่าจ้าง JVC ในการดูแลรักษาระบบ เครือข่ายคลาวด์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลสำหรับ ระบบ SG Tracking ที่ดังกล่าวข้างต้น	รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

4.9. บริษัท บีนแอนด์บราวน์ จำกัด (“BB”) เป็นบริษัทย่อยของ JMART

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	งวด 3 เดือนแรก ของปี 2567		
ซื้อสินค้า			เป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในกิจการเช่น เครื่องชงกาแฟ เมล็ดกาแฟ ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด และเทียบเคียงได้กับแบรนด์อื่น	รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นราคาที่สมเหตุสมผล
- ค่าใช้จ่ายอื่น	0.09	0.01		
- เจ้าหนี้อื่น	0.02	0.01		

4.10. บริษัท เจ อีลิท จำกัด (“JElite”) เป็นบริษัทย่อยของ JMART

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	งวด 3 เดือนแรก ของปี 2567		
ค่าส่งเสริมการขาย			บริษัทได้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมการขาย ร่วมกับบริษัทในเครือโดยแจก J Point ของกิจการที่เกี่ยวข้องแก่ลูกค้ารายย่อยที่เข้าโครงการรวมหนี้ (Debt Consolidation) กับบริษัท โดยราคา J Point เป็นไปตามราคาตลาด เช่นเดียวกับ point ของบริษัทอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม และเพื่อการมุ่งใจสำหรับลูกค้าของบริษัทและ/หรือลูกค้าของบริษัทในกลุ่ม เข้ามาเป็นลูกค้าของบริษัท โดยราคาที่กำหนดเป็นราคาไม่ต่างจากราคาอ้างอิงจากบริษัทอื่น
- ค่าใช้จ่ายอื่น	0.01	0.01		
- เจ้าหนี้อื่น	0.01	0.01		

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ณ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทรวมทั้งสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบรายงานทางการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยมีผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัท สำหรับ ณ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis)

5. ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด

5.1. งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 64		31 ธ.ค. 65		31 ธ.ค. 66		31 มี.ค. 67	
	(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(สอบทาน)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด	391.37	3.42	3,106.14	17.47	154.00	1.14	624.25	4.54
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ ครบกำหนดชำระภายในหนึ่ง ปี	3,076.26	26.91	3,438.46	19.34	855.86	6.36	688.50	5.01
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ครบ กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,225.05	10.72	2,006.26	11.28	2,263.28	16.82	2,361.96	17.17
ลูกหนี้อื่น	228.98	2.00	67.32	0.38	212.46	1.58	156.45	1.14
รายได้ค้างรับ	25.57	0.22	11.67	0.07	7.52	0.06	4.71	0.03
สินทรัพย์รอการขาย	-	0.00	39.05	0.22	181.74	1.35	152.07	1.11
สินทรัพย์อื่น	0.01		0.08					
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,947.24	43.28	8,668.98	48.75	3,674.86	27.31	3,987.94	28.99
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	2,076.04	18.16	1,918.40	10.79	715.58	5.32	775.41	5.64
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม	4,277.93	37.43	7,030.47	39.53	8,325.44	61.88	8,251.07	59.99
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและ อุปกรณ์	14.32	0.13	21.47	0.12	21.97	0.16	21.33	0.16
สินทรัพย์สิทธิการใช้	14.90	0.13	18.94	0.11	26.04	0.19	24.17	0.18
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4.72	0.04	6.27	0.04	13.57	0.10	23.19	0.17
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ ตัดบัญชี	93.63	0.82	116.91	0.66	674.97	5.02	669.67	4.87
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.46	0.01	1.92	0.01	2.44	0.02	2.33	0.02
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,482.99	56.72	9,114.39	67.74	9,780.01	72.69	9,767.16	71.01
รวมสินทรัพย์	11,430.24	100.00	17,783.36	100.00	13,454.87	100.00	13,755.10	100.00
หนี้สินหมุนเวียน								
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน การเงิน	-	0.00	55.00	0.31	-	0.00	-	0.00
เจ้าหนี้การค้า	1,179.63	10.32	486.48	2.74	75.19	0.56	69.23	0.50
เจ้าหนี้อื่น	263.44	2.30	163.96	0.92	127.50	0.95	118.11	0.86

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 64		31 ธ.ค. 65		31 ธ.ค. 66		31 มี.ค. 67	
	(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(สอบทาน)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัท ใหญ่ที่ถึง								
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	9.89	0.09	10.48	0.06	2,353.83	17.49	3,948.46	28.71
ส่วนของหนี้สินตามสัญญา เช่าที่ถึงกำหนดชำระภายใน หนึ่งปี	7.55	0.07	9.02	0.05	14.21	0.11	13.88	0.10
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	49.26	0.43	92.40	0.52	-	0.00	-	0.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,509.77	13.21	817.33	4.60	2,570.72	19.11	4,149.67	30.17
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัท ใหญ่	7,463.09	65.29	11,172.67	62.83	7,718.84	57.37	6,424.22	46.70
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน การเงิน	14.44	0.13	3.92	0.02	-	0.00	-	0.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า	8.61	0.08	11.77	0.07	12.31	0.09	10.87	0.08
ประมาณการหนี้สินไม่ หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	19.14	0.17	24.14	0.14	17.95	0.13	17.71	0.13
เงินประกันพนักงาน	1.20	0.01	2.14	0.01	13.61	0.10	13.28	0.10
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	7,506.48	65.67	11,214.64	63.06	7,762.71	57.69	6,466.08	47.01
รวมหนี้สิน	9,016.25	78.88	12,031.97	67.66	10,333.43	76.80	10,615.75	77.18
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนเรือนหุ้น								
ทุนจดทะเบียน								
(หุ้นสามัญจำนวน 3,270,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)	3,270.00	28.61	3,270.00	18.39	3,270.00	0.24	3,270.00	23.77
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว								
(หุ้นสามัญจำนวน 3,270,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)	2,450.00	21.43	3,270.00	18.39	3,270.00	0.24	3,270.00	23.77
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น								
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	-	0.00	2,292.00	0.12	2,292.00	17.03	2,292.00	16.66
ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจ ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(974.12)	8.52	(974.12)	0.05	(0.97)	7.23	(0.97)	0.01
กำไร (ขาดทุน) สะสม								
จัดสรรแล้ว								

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 64		31 ธ.ค. 65		31 ธ.ค. 66		31 มี.ค. 67	
	(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(สอบทาน)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ทุนสำรองตามกฎหมาย	176.02	1.54	209.38	1.18	209.38	1.56	209.38	1.52
ขาดทุนสะสม	762.09	6.67	954.13	5.37	1,675.82	12.46	1,657.92	12.05
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,413.99	21.12	5,751.40	32.34	3,121.44	23.20	3,139.35	22.82
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	11,430.24	100.00	17,783.36	100.00	13,454.87	100.00	13,755.10	100.00

5.2. งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 66	31 มี.ค. 67
	(ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบ)	(สอบทาน)
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
รายได้				
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม	1,735.93	2,399.08	2,089.38	424.33
รายได้อื่น	45.88	39.68	80.11	12.20
รวมรายได้	1,781.82	2,438.76	2,169.49	436.53
ค่าใช้จ่าย	-	-		
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหาร	491.63	641.60	640.54	137.41
รวมค่าใช้จ่าย	491.63	641.60	640.54	137.41
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,290.18	1,797.15	1,528.95	299.12
ต้นทุนทางการเงิน	(353.29)	(600.22)	(592.72)	(147.37)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(211.37)	(395.21)	(3,770.82)	(128.53)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	725.51	801.73	(2,834.59)	23.21
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(132.48)	(134.49)	559.31	(5.31)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	593.03	667.24	(2,275.28)	17.91

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

รายได้รวม

รายได้รวมประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ยรับจาก (1) สัญญาสินเชื่อเช่าซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (2) สัญญาสินเชื่อรถทำเงิน และ (3) สัญญาสินเชื่ออื่น เช่น สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน สินเชื่อผ่อนทองออนไลน์ ("Click2Gold") และสินเชื่ออื่น ๆ และรายได้อื่น เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม และรายได้ค่านายหน้า เป็นต้น

สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 436 ล้านบาท ลดลง 222 ล้านบาท หรือร้อยละ 34 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม

รายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืมจำนวน 424 ล้านบาท ลดลง 222 ล้านบาทหรือร้อยละ 34 จากงวดเดียวกันของปีก่อน

สืบเนื่องจากการที่บริษัทมีนโยบายการอนุมัติสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้น พอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลง รวมถึงมีหนี้ต่อคุณภาพสูงขึ้น ส่งผลต่อการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 82 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาสินเชื่อรถทำเงินและสัญญาสินเชื่อสวัสดิการพนักงานมีอัตราเติบโตสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11 จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหาร

สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหารจำนวน 137 ล้านบาท ลดลง 39 ล้านบาทหรือร้อยละ 22 จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการบริหารจัดการบุคลากรแต่ละหน่วยงานให้เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยนำหลัก KPI มาเป็นตัวชี้วัดและการควบคุมรายจ่ายอย่างต่อเนื่อง

ต้นทุนทางการเงิน

สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 147 ล้านบาท ลดลง 10 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จากงวด เดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก ในปี 2566 บริษัทมีการชำระคืนเงินกู้ยืมบริษัทใหญ่จำนวน 1,100 ล้านบาท

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 129 ล้านบาท ลดลง 625 ล้านบาทหรือร้อยละ 83 จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการลดลงของพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากการที่บริษัทมีนโยบายในการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ของสัญญาเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลง ประกอบกับในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 มีการตั้งประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ออกจากโครงการให้ความช่วยเหลือจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ตามที่กำหนด นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายการติดตามหนี้เชิงรุกมากขึ้น ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทไม่ได้มีการบรรเทาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในจำนวนที่มากเหมือนปีก่อน

กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด

สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับงวด จำนวน 18 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนมี ผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวดจำนวน 368 ล้านบาท สาเหตุหลักของผลกำไรสุทธิสำหรับงวดมาจากการลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินเชื่อรถทำเงินและการบริหารค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามที่กล่าวข้างต้น

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 13,755 ล้านบาทและ 13,455 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 300 ล้านบาทหรือร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มีจำนวน 624 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 470 ล้านบาท หรือร้อยละ 305 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยสินเชื่อใหม่อย่างรัดกุมมากขึ้น การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มีจำนวน 1,464 ล้านบาท ซึ่งลดลง 108 ล้านบาทหรือร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการลดลงของพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากการที่บริษัทมีนโยบายในการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ของสัญญาเช่าซื้อลดลง

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ของบริษัทมีจำนวน 10,613 ล้านบาท สูงขึ้น 25 ล้านบาทหรือร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน

หนี้สิน

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 10,616 ล้านบาท และ 10,334 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 282 ล้านบาทหรือร้อยละ 3 สาเหตุหลักมาจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทมีการทำสัญญาเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่เป็นจำนวน 300 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 3,139 ล้านบาท และ 3,121 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 18 ล้านบาทหรือร้อยละ 1 จากผลกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ตามที่กล่าวข้างต้น

มุมมองของผู้บริหารต่อทิศทางการดำเนินงานในอนาคต

ฝ่ายบริหารและบริษัทยังคงมีมุมมองเชิงบวกสำหรับฐานะการเงินและการดำเนินงานในอนาคต จากที่สภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ลูกค้ามีศักยภาพในการจ่ายเงินสินเชื่อมากขึ้น ในปี 2567 บริษัทได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถล็อกการใช้งานหากลูกค้าไม่ชำระเงิน หรือ Locked Phone โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ง่ายและรวดเร็วในการสมัครสินเชื่อ การอนุมัติสินเชื่อ จึงมีการอาศัยทรัพยากรยนต์ของลูกค้า ซึ่งฝ่ายบริหารมีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะสามารถทำให้บริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

6. ข้อมูลอื่นที่อาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

7. บุคคลเกี่ยวโยงและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	2,449,998,000	74.92

8. การประเมินราคาสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระในกรณีเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีความสำคัญขั้นพื้นฐานในรูปของมูลค่าของตัวสินทรัพย์ เช่น อสังหาริมทรัพย์

-ไม่มี-

9. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในเรื่องต่อไปนี้

- ความสมเหตุสมผลและผลประโยชน์ของรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อบริษัท

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก SINGER เป็นการรับความช่วยเหลือที่มีเงื่อนไขการทำสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทซึ่งสามารถการเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัท โดยมีระยะเวลาการชำระเงินกู้ยืมที่ไม่เกิน 4 ปี และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมในรายการนี้ที่อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย MLR จากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งทำให้บริษัทไม่ได้มีผลกระทบในเชิงลบสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นนัยสำคัญ

- ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวข้างต้น มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งในด้าน (1) การอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ และ (2) ต้นทุนทางการเงินที่จะเกิดขึ้นของบริษัทจากการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก SINGER มีความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนทางการเงินและระยะเวลาการดำเนินการเพื่อหาเงินกู้ยืมภายนอก ประกอบไปด้วย เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในการพิจารณาความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละครั้งของบริษัทจะให้ความสำคัญกับความเพียงพอของกระแสเงินสดภายในกิจการก่อน

- ผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ควรเห็นด้วย ตามเหตุผลและผลประโยชน์ของรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อบริษัท และความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

10. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

-ไม่มี-

11. หนังสือมอบฉันทะ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 รายเป็นรับผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 7

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการเกี่ยวข้องที่ระบุถึงความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับ การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

-ไม่มี-

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตาม (11)

-ไม่มี-

บริษัทขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ

(นายอโณทัย ศรีเตี้ยเพชร)

กรรมการผู้จัดการ